

**การดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563**

ที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
1	โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับโรงงานน้ำตาล ฤดูกาลผลิตปี 2562/2563	ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อโรงงานน้ำตาลไม่สามารถนำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายตามเงื่อนไขของโครงการฯ ได้ กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจึงไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อเสริมสภาพคล่องของโรงงานน้ำตาลได้ ที่ประชุมจึงได้มีมติให้รายงานปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อพิจารณาตามที่จะเห็นสมควรต่อไป
2	การปรับโครงสร้างหนี้โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>1. เห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อยโดยการขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ตลอดทั้งโครงการออกไปอีก 2 ปี</p> <p>(1) โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย ฤดูกาลผลิตปี 2557/2558 เดิมกำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นภายใน 6 ปี (2564) เป็นกำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 8 ปี (31 ธันวาคม 2566)</p> <p>(2) โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย ฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 เดิมกำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นภายใน 6 ปี (2565) เป็นกำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 8 ปี (31 ธันวาคม 2567)</p> <p>(3) โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย ฤดูกาลผลิตปี 2561/2562 เดิมกำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นภายใน 6 ปี (2568) เป็นกำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 8 ปี (31 ธันวาคม 2570)</p> <p>ทั้งนี้ ให้ดำเนินการขยายระยะเวลาชำระหนี้ ตั้งแต่งวดชำระปี 2564 เป็นต้นไป โดยคิดอัตราส่วนลดเช็คในอัตราเดิมที่ร้อยละ 2 ต่อปี โดยนำเสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายพิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขต่าง ๆ ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2557</p> <p>2. มอบหมายให้สำนักงานกองทุนฯ ยกร่างสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ฯ ตาม 1 ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>(1) ร่างสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างชาวไร้อ้อยกับกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย</p> <p>(2) ร่างสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างโรงงานน้ำตาลกับกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย</p> <p>(3) ร่างสัญญาค้ำประกันการปรับโครงสร้างหนี้และเสนอสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป</p> <p>3. เห็นชอบวิธีการคำนวณส่วนลดเช็ค โดยนำเงินต้นของงวดที่ค้างชำระมาหาส่วนลดเช็คตามระยะเวลาที่ขยายออกไป</p>

ที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
3	บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ขอคืนเงินที่นำส่งเข้ากองทุน อ้อยและน้ำตาลทราย	ที่ประชุมมีความเห็นว่าการเรียกเก็บเงินและการที่บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด นำส่งเงินเข้ากองทุนฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระเบียบกำหนดทุกประการประกอบกับ ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 หรือระเบียบใดกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการให้กองทุนฯ คืนเงินให้แก่โรงงาน น้ำตาล กองทุนฯ จึงไม่สามารถคืนเงินให้แก่บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ได้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณาต่อไป
4	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะกรรมการบริหารกองทุน	ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าใกล้สิ้นปีงบประมาณและอาจจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ 2563 ประกอบกับปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอยู่ จึงมีมติให้ชะลอโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนออกไปก่อน
5	“ร่าง” ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย) ประจำปีบัญชี 2564	ที่ประชุมเห็นชอบ “ร่าง” ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย) ประจำปีบัญชี 2564
6	แต่งตั้งนายบัญชา คันธชุมภู ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย	ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งผู้อำนวยการยังไม่มีมติชัดเจน ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533 ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ที่ประชุมจึงมอบหมายให้สำนักงานกองทุนฯ นำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณารายละเอียดและนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป